

Ý định nộp đơn xin xếp vào lớp năng khiếu Year 5

Thông tin cho các ứng viên vùng thôn quê/hẻo lánh

Thân gửi quý vị phụ huynh/người chăm sóc

Các lớp năng khiếu (opportunity classes) dành cho các em học sinh [tiềm năng cao và có năng khiếu](#) về mặt trí tuệ để các em có thể học với các bạn có cùng mức học thuật và xã hội như mình. Các học sinh khi được xếp vào học các lớp này sẽ thường phải rời trường mình đang học để ghi danh vào trường có lớp năng khiếu cho học sinh Year 5 và 6.

Các lớp năng khiếu có trong Year 5 và 6, và phụ huynh/người chăm sóc nộp đơn lúc con em đang học Year 4.

Có sẵn lớp năng khiếu Year 5 qua mạng trực tuyến tại Aurora College dành cho các học sinh vùng thôn quê và hẻo lánh tại NSW mà năm tới sẽ theo học một trường chủ trì được chuẩn nhận (có tham gia lớp năng khiếu trực tuyến).

Tải danh sách các trường chủ trì được chuẩn nhận: <https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/media/oc-authorized-host-schools.pdf>

Các học sinh nào được xếp vào lớp năng khiếu tại Aurora College sẽ vẫn theo học tại trường công lập địa phương của các em, và dùng hệ thống hội thảo trực tuyến để tham gia lớp năng khiếu cho các môn học về khoa học, kỹ thuật và toán.

Học sinh từ các trường không công lập mà được nhận vào lớp năng khiếu sẽ cần ghi danh vào một trường công trong danh sách nêu trên, nếu các em cư ngụ trong địa bàn tuyển sinh của trường. Muốn biết thêm thông tin về lớp năng khiếu Aurora, xem: <https://aurora.schools.nsw.gov.au/learning/primary-school.html>

Thi kiểm tra và thẩm định

Việc nộp đơn xin xếp vào lớp Năng khiếu sẽ chỉ được xét dựa trên kết quả cuộc Kỳ thi Tuyển vào Lớp Năng khiếu (Opportunity Class Placement Test). Học sinh nào muốn được xét tuyển đều phải dự kỳ thi này vào ngày được nêu trong trang mạng sau đây <https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/key-dates->

Cách thức nộp đơn

Ứng viên phải nộp đơn trực tuyến trong khoảng các ngày chính yếu được nêu trên trang mạng <https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/key-dates->

Có thể tải mẫu đơn từ trang mạng <https://education.nsw.gov.au/oc>

Phụ huynh phải dùng chính địa chỉ email của mình chứ không phải của con em mình. Các đơn nộp trễ thường không được nhận.

Phụ huynh nào không có internet thì có thể nộp đơn qua một thư viện công cộng. Nếu quý vị có khuyết tật khiến cho không thể dùng máy vi tính, quý vị có thể liên lạc Ban tuyển sinh (Unit) để được hỗ trợ khi có đợt nhận đơn.

Quan trọng: Chọn 'Aurora College' là trường ưu tiên một của quý vị trong đơn trực tuyến, nếu quý vị muốn con mình vẫn theo học tại trường hiện thời. Quý vị phải nộp chỉ **một** đơn cho mỗi học sinh.

Mẫu đơn sau đây **không phải** là đơn xin xếp vào lớp năng khiếu, mà chỉ là thông báo của quý vị cho trường tiểu học biết rằng quý vị có ý định nộp đơn. Trường **không thể** thay mặt quý vị để nộp đơn.

Thân chào quý vị

Hiệu trưởng

Ý định nộp đơn xin xếp vào lớp năng khiếu Year 5

Được điền bởi ứng viên nơi vùng thôn quê/hẻo lánh

Đây không phải là đơn xin nhập học vào lớp năng khiếu.

Đây chỉ là thông báo cho trường tiểu học của con em quý vị biết rằng quý vị có ý định sẽ nộp đơn vào lớp năng khiếu.

Để nộp đơn, quý vị có thể lấy mẫu đơn trực tuyến tại

<https://education.nsw.gov.au/oc>

Vui lòng điền trả lời các thông tin dưới đây bằng tiếng Anh và đưa lại cho trường tiểu học của con em quý vị.

Tên học sinh

Lớp

Tôi có ý định nộp đơn xin xét tuyển vào lớp năng khiếu Year 5 vào năm tới cho con tôi. Tôi biết rằng tôi cần nộp đơn trực tuyến trong khoảng các ngày đã nêu trong trang mạng nêu các ngày chính yếu, tại

<https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/general-information/key-dates->

Tên phụ huynh/người chăm sóc
(viết chữ in)

Vui lòng ghi tên của phụ huynh/
người chăm sóc

Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại

Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui lòng gọi đến hiệu trưởng. Nếu quý vị cần thông dịch viên để giúp quý vị liên lạc đến trường, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại (TIS) số 131 450 và yêu cầu thông dịch viên người Việt. Cho nhân viên tổng đài biết số điện thoại mà quý vị muốn gọi, và họ sẽ có thông dịch viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Dịch vụ này miễn phí cho quý vị.